

ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๕/ ๕๗๕๕



สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อ้างถึง (๑) หนังสือกรมวิชาการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๕/๓๗๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

(๒) บันทึกคำชี้แจงของผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ที่แก้ไขแล้ว

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) กรมวิชาการเกษตรได้ส่งร่างสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ชาติปรีดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ไปชี้แจงข้อเท็จจริงตามบันทึกที่อ้างถึง (๒) เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าวเสร็จแล้วปรากฏตามร่างสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ซึ่งได้พิมพ์ร่างขึ้นใหม่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรมีความประสงค์ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาเฉพาะร่างสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) สำนักงานอัยการสูงสุดจึงมิได้ตรวจเอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรควรตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญามีให้ขัดหรือแย้งกับร่างสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และไม่ก่อให้เกิดความผูกพันเพิ่มเติมจากขอบเขตของสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพุดฉิมพร เนติโพธิ์)

อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ csel@ago.go.th

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล
(โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise)

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร โดย นางสาวภาวดี ไวยกะณี ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บางนางรม ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๙/๕๔๓ หมู่ ๕ ถนน ประชาอุทิศ ตำบล/แขวง บางแม่นาง อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี โดยนายนราธิป พงศ์พิศาล ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวง้วย แซ่เตีย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการด้านการซ่อมแซม แก้ไข ดูแล บำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) และบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise ซึ่งประกอบด้วยระบบติดตาม ๓ (สาม) ระบบงาน ได้แก่ ๑) ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.๓๐๑/๓๐๒) ๒) ระบบติดตามงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต และ ๓) ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยต้องสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล และต้องรวบรวมปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข ข้อเสนอแนะ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างต้องติดตาม (Monitoring) และดูแลตรวจสอบ ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล ทั้ง ๓ (สาม) ระบบงาน ได้แก่ ๑) ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.๓๐๑/๓๐๒) ๒) ระบบติดตามงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต และ ๓) ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร ดูแลบำรุงรักษา เพื่อแก้ไข (Corrective aintenance : CM) วิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแก้ไข ผู้รับจ้างต้องดูแล ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับ System Software และ Application



Software ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษา รวมถึงรายงานการแก้ไขปัญหามาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งไปผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบงาน (Bug Fix) เมื่อพบข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล ดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ณ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดที่ตีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ชำนาญและฝีมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) จำนวน (.....) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน (.....) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ คาบเวลาที่ต้องการบำรุงรักษาและอัตราค่าบำรุงรักษา จำนวน (.....) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๗ (เจ็ด) เดือน

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๔,๔๒๕.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวดๆ รวม ๗ (เจ็ด) งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว



งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๒ (สอง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๔ (สี่) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๕ (ห้า) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๖ (หก) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เป็นเวลา ๗ (เจ็ด) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่) ชื่อบัญชี บริษัท บางนางรม ซอฟต์แวร์ จำกัด เลขที่บัญชี ๖๙๗๐๑๓๘๑๕๑ ทั้งนี้ ผู้ขายผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ



ข้อ ๕. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างตกลงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ตามสัญญาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยให้มีเวลา ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ชดช้อยรวม ตามเกณฑ์การคำนวณเวลาชดช้อย ไม่เกินเดือนละ ๒๒ (ยี่สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๑๒.๕๐ (สิบสองจุดสองห้าศูนย์) ของเวลาใช้งาน (๑๗๖ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง) ทั้งหมดของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ ๒๒๑ บาท (หนึ่งร้อยบาท) (สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาชดช้อยข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาชดช้อยของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที่ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) เกิดชดช้อยพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาชดช้อยของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความชดช้อยของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับ จะเท่ากับเวลาชดช้อยของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

ข้อ ๖. การให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงว่า การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ให้รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) อย่างน้อย เดือนละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ในกรณีระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ชดช้อยใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างโดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบ



ตามสัญญาแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒๕ (จุดสองห้าศูนย์จุดศูนย์สองห้า) ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ตามสัญญาไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้มีผลบังคับและความเสียหายของระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาคอมพิวเตอร์มาทดแทนใช้ให้แทน หรือขอใช้ราคาคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง แก้ไขระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผล (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐% ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นเงิน ๒๒๑.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ หรือจนกว่าผู้รับจ้างจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อย และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อื่นประมวผล ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดยผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้อง



ดังกล่าวจะรีบสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าทนายความแทนผู้ว่าจ้างภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ หากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใดแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (จุดหนึ่งศูนย์สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมีใช้เพราะ เหตุผิดสัญญาก็ได้ แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) เดือน ก่อนถึงกำหนดเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรณีบอกเลิกสัญญา ตามความในข้อนี้จากผู้ว่าจ้างอีก

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด



ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

ผู้รับจ้างรับทราบไว้โดยสัญญานี้ว่า ข้อมูลของผู้ว่าจ้าง และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับทราบเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่ใช้ และ/หรือเปิดเผยหรือยอมให้บุคคล นิติบุคคลใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด โดยวิธีใด โดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวภารดี ไวยกะณี)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนราธิป พงศ์พิศาล)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกนกกรส ทองสุชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอยุธยา พรหมพงษ์)



เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๔๔๑๖๖๗
เลขคুমสัญญา ๖๓๐๑๐๖๐๐๐๐๕๘